

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ภายใต้ DLD-C ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ  
กิจกรรม.การเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หัวข้อ	รายละเอียด
<p><b>ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มีการบูรณาการระดับจังหวัดเชียงราย โดย การมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผน ๕ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๘) โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อนุมัติโครงการ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เชียงราย ส่งโครงการ/กิจกรรมให้กับท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และท้องถิ่นมีการ ส่งการไปแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับปฏิบัติการมีปศุสัตว์อำเภอเป็น ผู้ประสานในพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมอีกครั้ง</li> <li>๒. มีการบูรณาการด้านงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสรร งบประมาณให้ดำเนินกิจกรรม โดยมีการบูรณาการด้านบุคลากรของสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด และอำเภอ ตลอดจนอาสาปศุสัตว์ ในพื้นที่ตำบลนั้นๆเพื่อ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>๓. การสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานปศุ สัตว์จังหวัดและอำเภอ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง</li> <li>๔. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า อย่างจริงจัง</li> </ol>
<p><b>ปัญหาและอุปสรรค</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. บุคลากรของกรมปศุสัตว์มีอย่างจำกัด(นายสัตวแพทย์เป็นวิชาชีพเฉพาะด้านที่ เกี่ยวข้องการปฏิบัติตามกฎหมายและมีผลต่อสิ่งมีชีวิต)ด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการบูรณาการ กันในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕ และหน่วยงานสังกัด DLD-DC จังหวัดเชียงราย แล้วยังตาม ทั้งนี้ จำนวน อปท.มีเป็นจำนวนมากถึง ๑ แห่ง</li> <li>๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก บางพื้นที่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนได้ เพราะการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนมีการระบุมว่าจะต้องสนับสนุน จำนวน ๒๕,๐๐๐.-บาทต่ออปท.</li> </ol>
<p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การคัดเลือก อปท. ร่วมดำเนินการ ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าตามปฏิทินการ จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี และจัดเรียงลำดับ ความสำคัญของพื้นที่ ตามพื้นที่เสี่ยงการเกิดโรคระบาดหรือโรคพิษสุนัขบ้า</li> <li>๒. การรวมพลในการบริหารจัดการบุคลากรให้เพียงพอโดยการให้เจ้าหน้าที่ ตำแหน่งอื่นนอกเหนือสัตวแพทย์ร่วมช่วยเหลือดำเนินการ และอยู่ในการ ควบคุมดูแลของนายสัตวแพทย์ในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม</li> </ol>